



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑



◀ **เยี่ยม 134 ชีวิต** นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพอเรือและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเข้าเยี่ยม 134 คนไทยจากอุซันที่ถูกกักตัวอยู่ในอาคารรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ โดยให้เจ้าหน้าที่นำโทรศัพท์มือถือที่ได้รับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วคืนเจ้าของได้



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

สถานทูตจีนสกัดไทย จากในหลวงจนถึงประชาชน

ไม่มีวันลืม-ยานทุกขียาก!
138ชีวิตสกัดที่บ่อนคลาย
พณ.ขายหน้ากากสีบสสิ่ง

สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยออกแถลง-
การณ์เช้าซึ่งนำใจคนไทยที่ช่วยเหลือจีนยามอยู่ในสถาน-
การณ์วิกฤติจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กั้นกั้น
ชีวิตชาวจีนจนล้มตายเป็นไปไม่ร่วง ย้ำชัดจะไม่ลืม
มิตรภาพยามยากและขอบคุณที่ดูแลชาวจีน ★ มีต่อหน้า 10



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

สถานทูตจีน ☆ ต่อจากหน้า 1

ในไทยเป็นอย่างดี ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ระบาด 563 ศพ ติดเชื้อเกือบ ๖ หมื่นคน ด้าน WHO ระบุว่า รัฐบาลจีนควรให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดให้ได้อย่างเต็มที่ 184 ชีวิตที่ถูกกักตัวอยู่ที่ฐานทัพเรือ วันที่สอง บรรยายการเสริมผ่อนคลายเจ้าหน้าที่ท่าเรือที่มือถือ และพาสปอร์ตมาทำการฆ่าเชื้อป้องกันไวรัส "อนุทิน" ไปเยี่ยมผู้ถูกกักตัว รับประทานอาหารร่วมกับโขเฟอร์ แท็กซี่ นายกะปุกอาซิยันับมือไวรัสโคโรนา กระทรวงพาณิชย์ได้ขยายหน้ากาอนามัย 10 ล้านชิ้น ในราคา 2.50 บาท ที่กระทรวงฯ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ระบาดรุนแรงในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน คร่าชีวิตชาวจีนล้มตายเป็นไปไม่เว้น โดยยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเกินครึ่งพันแล้วและท่ามกลางเหตุการณ์วิกฤติในประเทศจีน ไทยได้ส่งข้าวของไปช่วยเหลืออีกทั้งประชาชนชาวไทยได้ส่งกำลังใจให้ชาวเมืองอู่ฮั่นและชาวจีนในประเทศ ปลูกปอดขอขวัญให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง ก้าวผ่านช่วงเวลาของความยากลำบาก ในการระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ไปได้ พร้อมฟื้นฟูสภาพบ้านเมืองให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

★ ยอดเสียชีวิตทะลุ 500 ศพแล้ว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยังคงลุกลามต่อเนื่องทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ ๕ ก.พ. คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน รายงานว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศจีน ได้เพิ่มเป็น 563 ศพ ขยับเพิ่มจากวันก่อนถึง 73 ศพ ขณะที่ยอดผู้พบการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 28,018 คน ถือเป็นยอดพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในวัน ส่วนผู้สงสัยติดเชื้ออยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ที่ 24,702 คน

★ มี.ก. อาจยังคุมสถานการณ์ไม่ได้

ด้านสำนักข่าวเอซีบีบีอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลจีน ผู้ไม่ขอเอ่ยนามระบุว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าสมควรเลื่อนการประชุมสภาประชาชนจีน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๕ มี.ค. หรือไม่ โดยเบื้องต้นรัฐบาลได้มีการหารือจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้การประชุมมีขึ้นตามกำหนดการ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดูเหมือนจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในเดือน มี.ค. จึงต้องมีแผนสำรองเตรียมไว้ ซึ่งการเลื่อนประชุมก็เป็นหนึ่งในแผนสำรองที่หารือกัน หากมีการเลื่อนประชุมจริงก็จะถือเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปี

★ หาซื้อ-แจกยาด้านเอชไอวี

นอกจากนี้ รอยเตอร์ยังรายงานบรรยากาศในประเทศไทยว่า ทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ยังกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อได้พยายามหาซื้อยาด้านไวรัส HIV หลังคณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนยอมรับว่า ยาด้านไวรัสดังกล่าวสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้ แม้จะมีผลข้างเคียงคือคลื่นไส้อาเจียน หรือท้องเสีย โดยชาวจีนวัย 38 ปี รายหนึ่งในมณฑลชานตง ผู้ชอบเปิดเผยนามเพียงว่าเควีเล่าว่า ตนและเพื่อนฯ ได้พยายามติดต่อไปยังผู้ป่วยเอชไอวี เพื่อขอซื้อยาด้านไวรัส ขณะที่ยนายแอนดี ลี ผู้ป่วยเอชไอวี วัย 30 รายหนึ่ง ระบุว่า ยาด้านไวรัสเอชไอวี ที่ได้รับอนุญาตให้ขายในจีน มีชื่อว่าคาเลตรา ซึ่งหลังได้รับคำยืนยันจากสาธารณสุขว่าใช้ได้กับไวรัสที่กำลังระบาด ก็ได้รวมตัวกับพรรคพวกที่ติดเชื้อเอชไอวี นำยาทั้งหมดที่มีมารวมกันได้ 5,400 เม็ด และแจกจ่ายยาให้กับผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาผ่านไปรษณีย์

★ นำเข้ายาทำกำไรอื้อ

ขณะที่นักธุรกิจจีนคนหนึ่ง เปิดเผยว่า หลังทราบข่าวได้สั่งนำเข้ายาแคลเตรามาจากอินเดีย โดยที่ยาหนึ่งกระปุกมี 60 เม็ด ที่อินเดียขายกระปุกละ 800 หยวน (1,330 บาท) แต่เอามาขายในจีนทำราคาได้ถึง 600 หยวน (2,680 บาท) ทั้งที่ปกติยานี้มีราคากระปุกประมาณ 100 หยวน (445 บาท) เท่านั้น โดยคนที่มาติดต่อซื้อ มีทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาล หรือผู้ที่แสดงอาการป่วย แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าติดเชื้อหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อขาดแคลน ผู้ที่ยังไม่แสดงอาการแต่รู้สึกกังวล หรือกระทั่งพ่อค้ารายอื่นๆ ที่ทำที่ว่าป่วย

★ WHO ระบุกรณีวิชาการหาทาง

ส่วนองค์การอนามัยโลก หรือ WHO รายงานว่า ในวันที่ 11-12 ก.พ. องค์การจะรวบรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก เพื่อจัดประชุมที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ หาหนทางรับมือการแพร่ระบาด ด้วยการเร่งพัฒนาวัคซีนและวัคซีน รวมถึงจัดทีมนานาชาติเดินทางไปประเทศจีน นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังได้บริจาคหน้ากากอนามัย 500,000 ชิ้น อุปกรณ์ตรวจเชื้อ 250,000 ชิ้น ไป

ยังประเทศต่างๆ ในขณะเดียวกัน พร้อมเปิดเผยอีกว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานการณ์ที่สิงคโปร์ กรณีบริษัทแห่งหนึ่ง ได้จัดประชุมพนักงานนานาชาติ 94 คน ในจำนวนนี้รวมถึงพนักงานชาวจีนจากเมืองอู่ฮั่น จนมีผู้ติดเชื้อหลายราย

★ บิด เกตส์ บริจาคตู้ไวรัส 3 พันล้าน

นายเทรอสคานอม เคมเบรียส ผู้บัญชาการองค์การอนามัยโลก ประกาศระดมทุน 675 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 20,250 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนานาชาติพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แม้จะเป็นเงินจำนวนมากแต่เชื่อว่าจะต้องใช้เงินสูงกว่านี้หากไม่เร่งรับมือ พร้อมระบุว่า การโจมตีเงินเรื่องไม่เตรียมพร้อมไม่ช่วยอะไร ขณะที่มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา ของบิล เกตส์ อภิมาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ ประกาศเตรียมบริจาคเงิน 100 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือในกระบวนการตรวจสอบ คัดกรอง และรักษาผู้ติดเชื้อ

★ ญี่ปุ่น-สิงคโปร์ยอดพุ่ง

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในต่างแดน โดยระบุว่ายอดการพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากที่สุดที่ญี่ปุ่น 45 ราย สิงคโปร์ 28 ราย ไทย 25 ราย เกาหลีใต้ 23 ราย ออสเตรเลีย 22 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) ออสเตรเลีย 14 ราย มาเลเซีย 14 ราย สหรัฐอเมริกา 12 ราย เยอรมนี 12 ราย ใต้หวัน 11 ราย เม็กซิโก 10 ราย เวียดนาม 10 ราย ฝรั่งเศส 6 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 5 ราย แคนาดา 5 ราย ฟิลิปปินส์ 3 ราย (เสียชีวิต 1 ราย) อินเดีย 3 ราย อังกฤษ รัสเซีย อิตาลี อย่างละ 2 ราย เนปาล กัมพูชา ศรีลังกา ฟินแลนด์ สวีเดน เบลเยียม สเปน อย่างละ 1 ราย ในจำนวนทั้งหมดนี้เป็นการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย มาเลเซีย และสหรัฐฯ

★ เรือสำราญญี่ปุ่นติดเชื้อเพิ่ม

สื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นรายงานความคืบหน้าการกักบริเวณนักท่องเที่ยวและลูกเรือรวม 3,711 คน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ บนเรือสำราญ "ไดมอนต์ ปรินเซส" นอกท่าเรือเมืองโยโกฮาม่า หลังพบผู้ติดเชื้อ 10 คน เมื่อ 5 ก.พ. โดยระบุว่า จากการตรวจสอบเพิ่มเติม ทำให้พบผู้ติดเชื้อบนเรือเพิ่มอีก 10 คน เท่ากับว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่บนเรือสำราญลำนี้ได้เพิ่มเป็น 20 คน ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่พบเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติญี่ปุ่นอเมริกัน แคนาดา ใต้หวัน และนิวซีแลนด์ ขณะที่รอยเตอร์สัมภาษณ์ผู้โดยสารบนเรือ ระบุว่า บางรายกังวลว่าจะติดเชื้อหรือไม่ แต่บางรายรู้สึกเบื่อกว่าที่ต้องอยู่แต่ในห้องพัก



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

★ ส่องงตื้นข่าวสินค้าขาด
ขณะที่รัฐบาลฮ่องกง ยังคงคำสั่งกักบริเวณ ผู้โดยสารและลูกเรือ 1,800 คน บนเรือสำราญ “ครีမ် ครุฑส์” แม้ว่าทางกระทรวงตอนเมืองต้นยังไม่พบการติดเชื้อ แต่มีลูกเรือ 38 คน แสดงอาการป่วย พร้อมออกแถลงการณ์ด่วนสยบข่าวลือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคในฮ่องกงไม่ได้ขาดแคลน หลังมีการกระจายข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และสื่อออนไลน์บ้าง ส่วนข่าวข่าวและกระดษชะระเริ่มขาดแคลน จนบรรดาห้างร้านต่างๆ มีคนต่อแถวยาวหรือร้านซื้อสินค้าจนหมดแผง

★ วันที่สองผู้ถูกกักเริ่มผ่อนคลาย
ส่วนความเคลื่อนไหวของคนไทยจากอุ้งอื่น 188 ชีวิต ที่ยังพักอยู่ที่อาคารรับรองของกองทัพเรือที่สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อสังเกตอาการรวม 134 คนและไปนอนรักษาอาการไม่สบายกันป่วยท้องเสียอีก 4 คนที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นั้น เมื่อเช้าวันที่ 6 ก.พ. กลุ่มผู้ถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการหลายคนออกมาสูดอากาศยามเช้า ชมแสงแรกของเช้าวันใหม่และชมวิวทะเลที่ระเบียงห้องพักของอาคารรับรองกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ด้วยสีหน้าแจ่มชื่นและมีความผ่อนคลายกว่าวันแรกที่ถูกกักตัว ขณะที่เมนูอาหารเช้าวันที่สองมีข้าวสวย ปลาสด ผักทอด พะแนงหมู ซิโรทามูตุนยาจีน เล็กส้ม เล็กช็อกโกแลต

★ ทำความสะอาดมือถือ-พาสปอร์ต
ช่วงสาย พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 6 และคณะแถลงข่าวที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การนำคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ กรณีไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่สโมสรรสัณญาบัตร รพ.อากาศนเรศวรวิงส์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.ประชาชาติกล่าวว่า ผู้ถูกกักตัวทั้ง 134 คนปลอดภัยดี ไม่มีอาการนำเป็นห่วง ส่วนการติดต่อสื่อสารกับญาติ ได้เตรียมจุด “วิดีโอคอล เซ็นเตอร์” ไว้รองรับญาติที่จะเข้ามาเยี่ยม ที่อาคารสโมสรรสัณญาบัตร ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 19.00 น.ทุกวัน จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารให้กับญาติจำนวน 6 เครื่อง โดย 1 เครื่องญาติสามารถร่วมพูดคุยได้ 2 คน สำหรับโทรศัพท์มือถือ พาสปอร์ตของคนไทยทั้ง 188 คน มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอย่างเข้มข้น สำหรับญาติที่จะนำของมาเยี่ยม นำสิ่งของมาส่งให้เจ้าหน้าที่ที่อาคารสโมสรรสัณญาบัตร วันละ 2 รอบคือ ช่วงเช้าก่อน 10.00 น. และช่วงเย็นก่อน 17.00 น.

★ ป่วย 4 รายไม่มีติดเชื้อ
ขณะที่ นพ.สุเทพกล่าวกับผู้ป่วย 4 ราย ถูกนำเข้าห้องกักกันโรค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ว่าทั้งหมดมีอาการดีขึ้น ไข้หายเป็นปกติ แต่มี 1 ราย

ยังมีความผิดปกติที่ปอดขวาปีกล่างเล็กน้อย ยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในส่วนผู้ถูกกักตัวสังเกตอาการ 134 คน แบ่งเป็นหญิง 104 คน ชาย 80 คน มีคนท้อง 1 คน มีอาการปกติ ทานอาหารได้ ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ มีการจัดทีมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลและเริ่มปรับตัวได้ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีเพียง 3 รายที่มีอาการเครียดวิตกกังวล ทั้งนี้จากการตรวจสุขภาพทุกคนไม่มีไข้ มีเพียงบางรายที่มีอาการไอเล็กน้อย ไม่เข้าข่ายผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

★ อุทินเยี่ยม 134 ชีวิตที่ฐานทัพเรือ
ในเวลา 16.10 น. นายอุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.สาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาคารรับรอง กองทัพเรือสัตหีบ และประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากนั้นสวมชุดปลอดเชื้อเข้าไปเยี่ยมผู้ถูกกักตัวสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด ที่ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อส่งคืนผู้ถูกกักตัวสังเกตอาการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับญาติได้

★ ถ้าแข็งแรง-ปลอดภัยอาจได้กลับบ้านก่อน
นายอุทินกล่าวว่า มันใจว่าคนไทยทุกคนที่นำกลับจากเมืองอุ้งอื่น มีความปลอดภัยแข็งแรงดี มีบางคนที่มีอาการป่วย แต่ไม่มีอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นห่วงว่าคนไทยทั้งหมดอาจเกิดความเครียดและอยากกลับบ้านที่นื่อง เราได้ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดและนำส่งคืนแล้ว เพื่อให้ใช้พูดคุยติดต่อกับญาติ ส่วนสถานการณ์ส่วนอื่นจะมีการตรวจคัดกรองทั้งน้ำลาย น้ำมูก เสมหะ เช็ดล้างทำความสะอาดสถานที่ก่อนนำกลับ ทบทวน หากรายใดมีอาการร่างกายที่ปกติและแข็งแรงดีก็อาจอนุญาตให้กลับบ้านก่อนเวลาได้ แต่ทุกอย่างคงต้องอยู่ที่คณะแพทย์จะวินิจฉัยด้วย

★ เชิญโฮเฟอร์แท็กซี่กินข้าวร่วมกัน
ก่อนหน้าในช่วงเที่ยงนี้เดียวกัน นายอุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ได้เชิญโฮเฟอร์แท็กซี่วัย 50 ปี ที่หายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนามารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยคนขับแท็กซี่ดังกล่าวก็มีความตั้งใจที่จะมาขอบคุณทีมแพทย์และ รว.สาธารณสุข นายอุทินได้เสียดอาหารกลางวัน เป็นข้าวหมูแดง หมูทอด พร้อมผลไม้ พุดคุยขบขัน นายอุทินเผยว่า ผู้ป่วยหายแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะมีการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่น ส่วนคนขับแท็กซี่กล่าวว่า ขณะนี้รู้สึกดีขึ้น แต่ยังไม่ได้กลับไปขับรถ เนื่องจากอยู่ในห้องแยกโรคมานานหลายวัน จึงขอปรับสภาพร่างกายก่อนอีก 2-3 วัน จึงจะกลับไปทำงานตามปกติ ได้ไปพูดคุยกับคนขับแท็กซี่คนอื่นๆ ขอให้ทุกคนทำความสะอาดก่อนและหลังขับ สวม

ทุกคนทำความสะอาดก่อนและหลังขับ สวมหน้ากากอนามัยระหว่างขับ หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบมาโรงพยาบาลเพื่อรักษาอย่าไปซื้อยามาเอง เพราะหากติดเชื้อขึ้น การมารักษาเร็วก็จะหายเร็วอย่างตนก็รักษาหายแล้ว

★ เงินออกแถลงการณ์ซึ่งน้ำใจไทย
วันเดียวกัน โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการณ์ระบุว่า ประชาชนจีนได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือที่ล้ำค่าจากวงการต่างๆของไทย รู้สึกขอบคุณอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์น แสดงความห่วงใยไปยังประธานาธิบดี สี จิ้นผิง พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เลือกาน้ำกินน้ำ ยารักษาโรคให้กับจีน ฝ่ายจีนขามซึ่งใจอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ส่งสารให้กำลังใจถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ส่งสารแสดงความห่วงใยถึงนายสี จิ้นชู่ ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน คณะรัฐมนตรี และ ส.ส.ให้กำลังใจให้จีนผ่านพ้นวิกฤติ

★ ไม่มีวันลืมมิตรภาพยามยาก
แถลงการณ์ยังกล่าวด้วยว่า พี่น้องชาวไทยจากทุกแวดวงอาชีพต่างแสดงออกถึงน้ำใจในการช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ โปสต์การ์ดปริศติโอ ทำปายสโตนแกนให้กำลังใจ สิ่งเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจและความรู้สึกซึ่งให้กับชาวจีนที่จะไม่มีวันลืมที่น้องชาวไทย ความรู้สึกรักใคร่และมิตรภาพที่ลึกซึ้งในยามทุกข์ยากได้อธิบายอย่างชัดเจน ถึง “การลงเรือสำเภาด้วยกัน” จะร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤตการณ์ เผื่อสังเกตการณ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมดังคำกล่าวที่ว่า “จีนไทยใช้ชี้นไกล ที่นื่องกัน”

★ ขอบคุณที่ดูแลชาวจีนอย่างดี
แถลงการณ์ระบุอีกว่า จีนประสานงานกับรัฐบาลไทย สถานทูตและสถานกงสุลไทย ประจำประเทศไทยอย่างใกล้ชิด ดูแลให้ความช่วยเหลือชาวไทยที่พำนักอยู่ในจีน จัดการแก้ปัญหาข้อกังวลของพี่น้องชาวไทย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ไทยส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำไปยังเมืองอุ้งอื่นรับคนไทย 188 คน ขณะเดียวกันผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวจีนที่อยู่ในไทยได้รับการดูแลอย่างดี นายอุทิน ชาญวีร์กุล รองนายกฯ และ รว.สาธารณสุข ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเชื้อชาวจีนด้วยตนเอง ผู้ป่วยชาวจีน 6 ราย ได้รับการรักษาจนหายและกลับประเทศแล้ว ปัจจุบันการแพร่ระบาดสามารถป้องกันควบคุมและรักษาได้ รัฐบาลจีนและประชาชนชาวจีนกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่ ได้รับผลเป็นเชิงบวก



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

★ มันใจคอมอยู่-ตายต่ำกว่า H1N1

ในแถลงการณ์ระบุว่า แม้ว่าผู้ติดเชื้อมีค่อนข้างสูง แต่มีอัตราการตายจากการติดเชื้อที่ค่อนข้างต่ำเพียงแค่ 2% ต่ำกว่าอัตราการตายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 และโรคระบาดอื่นๆ จำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกินจำนวนผู้เสียชีวิต ประเทศจีนมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสมชัชชนะการต่อสู้กับโรคระบาดในครั้งนี้ได้จะเปิดกว้างไปรุ่งใสร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยเพื่อเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากต่างๆต้อนรับวันพฤษภาคมนี้

★ หรือผู้นำอินโดแก่วิรัสโคโรนา

เวลา 10.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ระบุว่า "เข้านี้ผมได้พูดคุยหรือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย @jokowi เกี่ยวกับแนวทางของ #ASEAN ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา #ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน การรักษาที่ประสมผลสำเร็จและมาตรการต่างๆ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนของประเทศสมาชิก โดยผมได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของ host country #จีน และกลไกอาเซียน+8 ที่มีการใช้อยู่แล้วครับ" ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันเดียวกันก่อนนายกฯโพสต์ ได้ขอไอที นพ.สุวรรณชัย วัฒนาอัมเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ข้อมูลพูดคุยกับนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ถึงแนวทางมาตรการต่างๆ

★ ปลุกอาเซียนรับมือไวรัสระยะ

เวลา 14.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และ รว.กลาโหม กล่าวถึงกลไกความร่วมมือของอาเซียนแก้ไขปัญหาไวรัสโคโรนาว่า ได้เปิดพูดคุยกันมาตลอด โดยกลไกต่างๆของอาเซียนที่มีอยู่แล้ว ขณะนี้แต่ละประเทศก็มีการแก้ไขปัญหากันอยู่ ขณะนี้ทางอนุภูมิภาคอินโดจีนวิวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ละประเทศของอาเซียนมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล มีข้อตกลงกันอยู่แล้ว ยังสามารถใช้กลไกและการขอข้อตกลงเดิมแต่ละประเทศกำลังแก้ปัญหาของตัวเองกันอยู่ ซึ่งอนาคตคาดว่าจะมีการหารือร่วมกันระหว่างอาเซียน

★ ชู ขรก.เกียรติว่างปมหน้ากาก-เจล

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ว่า "หลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้หน้ากาทนน้ำและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นสินค้าควบคุม ผมได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าฯ กทม. เร่งจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจร้านจำหน่ายหน้ากาทนน้ำและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยหากพบว่ามีการขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้าให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด หลังจากนั้นหากพื้นที่ใดยังคงมีการร้องเรียนในเรื่องนี้ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผมจะถือว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นครับ"

★ 3 เหล่าทัพจับมือช่วยประชาชน

พล.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาม รองโฆษกกองทัพบกกล่าวว่านายกฯมีบัญชาให้เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชน โดยให้หน่วยแพทย์ทหารทุกเหล่าทัพดำเนินการบรรเทาทุกข์ให้คำแนะนํา แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งการให้กรมแพทย์ทหารบกส่งชุดบรรเทาทุกข์ ป้องกัน หน้ากากอนามัย 45,000 ชิ้น แจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ต่างๆของ กทม. ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ. อาทิ สถานีรถไฟท่า สถานีขนส่งหมอชิต รวมทั้งให้คำแนะนําในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วย

★ ทัพเรือก็เดินสายแจก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกองทัพเรือ พล.ร.อ.สือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ท. สั่งการให้ พล.ร.ต.ศุภิน แจงยออดุช ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ นำกำลังพลในพื้นที่ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนและกำลังพล ท.ร. เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน และเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามสถานที่สาธารณะ ได้แก่ ท.ร.ศูนย์สุขภาพพลองมอญฯ ชุมชนวังเดิม ชุมชนวังหลัง ตลาดพรานนก ร.ร.วัดชิโนรสวิทยาลัย และ รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า

★ ทอ.ผลิตหน้ากากฟิลเตอร์แอร์

ขณะที่กองทัพอากาศ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. นำหน้ากาทนน้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมแพทย์ทหารอากาศจำนวน 1,000 ชิ้น มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาใช้บริการ ที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงผู้ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ และในตลาดอิมจีเรีย (สะพานใหม่) และ ผบ.ทอ. ยังมอบหมายให้โรงพยาบาลทันตกรรมร่วมกับสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตัดเย็บหน้ากาทนน้ำแจกจ่ายให้ข้าราชการ และครอบครัวทหารอากาศ รวมถึงผู้มาติดต่อกับหน่วยงานของกองทัพอากาศ โดยประยุกต์ใช้ฟิลเตอร์แอร์ หรือแผ่นกรองติดเครื่องปรับอากาศ

อากาศ ที่มีประสิทธิภาพในการดักจับเชื้อโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง ที่ได้รับคำแนะนำจาก พล.อ.ต.ธนวิศิต สกอลแสงประกาศผอ.รพ.ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ก่อนหน้านี้ได้ริเริ่มนำไปใช้ร่วมกับศิษย์การบิน โรงเรียนการบินกำแพงแสนพบว่าได้ผลดีมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากาทนน้ำแบบ N95

★ พาณิชย์เปิดขาย 10 ล้านชิ้น ขึ้นละ 2.50 บาท

อีกด้าน นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ จะเปิดจำหน่ายหน้ากาทนน้ำ ให้ประชาชนในราคาประหยัด หรือราคาจริงที่ขึ้นละ 2.50-5 บาท ตามคุณภาพ จำนวน 10 ล้านชิ้น โดยเปิดขายวันแรกวันที่ 8 ก.พ. ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 8 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จำกัดการซื้อไม่เกินคนละ 10 ชิ้น เพื่อให้ทุกคนซื้อได้อย่างทั่วถึงและจะกระจายไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศผ่านร้านธงฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ ขายในราคาเดียวกันในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ก.พ. จะจำหน่ายก่อน 2 ล้านชิ้น และจะทยอยส่งให้ครบตามเป้าหมาย 10 ล้านชิ้นภายในเดือน ก.พ.

★ ไล่จับแหกพวกขายเกินราคา

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายในเผยว่าตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. ได้ส่งสายตรวจ 10 สาย ลงพื้นที่ตรวจสอบการขายหน้ากาทนน้ำ ซึ่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.-5 ก.พ. จับผู้ค้าที่ขายเกินราคาแล้ว 4 ราย แบ่งเป็นย่านสำเพ็ง 1 ราย ขายหน้ากาทนน้ำ 95 เกินราคาโดยขายที่ขึ้นละ 80 บาท จากปกติขึ้นละ 60 บาท ส่งตำรวจดำเนินคดี และพบอีก 3 ราย ในเขตราชเทวี ตลาดกระบัง ประเวศ ฯลฯ ขายเกินราคาเช่น หน้ากาทนน้ำแบบธรรมดา ปลัดขายถ่วง (50 ชิ้น) ถ่วงละ 80-100 บาท แต่ใบราคาขายสูงถึงถ่วงละ 700 บาท หรืออย่างอื่น 95 ขายขึ้นละกว่า 100 บาท ทั้งที่ปกติไม่ถึง 100 บาท เป็นต้น ส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีเช่นกัน มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ มีประชาชนโทร.ร้องเรียนสายด่วน 1669 วันละนับร้อยรายเรื่องการขายหน้ากาทนน้ำเกินราคา

★ ผู้ป่วยจีนที่ราวีลีไม่พบเชื้อแล้ว

ส่วนผู้ป่วยชาวจีนที่ รพ.ราวีลี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้รับรายงานเมื่อวันที่ 6 ก.พ. ว่าผู้ป่วยชาวจีนที่มีการใช้ยาสูตรผสมคือยาต้านไวรัสและยาแก้ไข้หวัดใหญ่ในการรักษา ขณะนี้การติดตามผลการตรวจเชื้อเมื่อวันที่ 5 ก.พ. ไม่พบเชื้อแล้ว ดังนั้นจะรอดผลตรวจเชื้อในวันที่ 7 ก.พ.อีกครั้ง หากไม่พบเชื้อ จะอนุญาตให้ผู้ป่วยออกมาพักรักษาตัวต่อในท้องถิ่นได้



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๑๐)

★ แห่ซื้อหน้ากากจนล้นร้าน

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ที่ร้านขายของเครื่องใช้ประจำวันประจำกระทรวงสาธารณสุข พบมีผู้มาเข้าแถวรอซื้อหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก โดยบัตรคิวที่เตรียมเอาไว้เกือบ 200 ใบ ใช้เวลาไม่นานก็หมด เกษขจรประจำร้านระบุว่า ที่ร้านขายของเครื่องใช้ประจำวัน สาขากระทรวงสาธารณสุข มีหน้ากากอนามัยมาขายวันละประมาณ 10,000 ชิ้น ขายหมดภายในเวลา 14.00 น. ประชาชนยังมีความต้องการหน้ากากอนามัยอีกมาก ร้านได้จำกัดปริมาณการซื้อ 1 คน ซื้อได้ 10 ชิ้น ตกชิ้นละ 1 บาท ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุขยังได้สั่งให้องค์กรเภสัชฯสั่งหน้ากากจำนวน 1 ล้านชิ้นมามอบให้กระทรวงเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ขาดแคลนด้าน นพ.วิฑูรย์ คำวินบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ได้เพิ่มกำลังการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ชนิดใส 60 มิลลิลิตร ผลิตได้ 7 แสนขวด/วัน ขนาด 450 มิลลิลิตร ผลิตได้ 9 แสนขวด/วัน ส่วนชนิดสเปรย์มีในสต็อกเป็นล้านขวด

★ กอ.รมน.บี 27 โรงงานผลิตหน้ากาก

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า กอ.รมน.ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุข ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัย 27 แห่ง ในภาคกลาง 26 แห่ง และภาคเหนือ 1 แห่ง ที่ผลิตและมีสินค้าอยู่ในสต็อกนำออกจำหน่ายหรือส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายเพื่อไม่เกิดการขาดแคลน

★ กต.สรุปการช่วยเหลือเงินเบื้องต้น

คำวินเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศเผยถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของรัฐบาลไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า รัฐบาลไทยได้มอบความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้ 1.เงินบริจาคในนามรัฐบาลไทย จำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบต่อไปยังสภากาชาดจีน 2.สิ่งของและอุปกรณ์จำเป็นที่จัดซื้อเอง กับที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โดยได้จัดส่งไปพร้อมกับเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 570 ในการกิจการเคลื่อนย้ายคนไทยในนครอุ๋น และพื้นที่ใกล้เคียงกลับไทย นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจรัฐบาลจีน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยดี และขอบคุณฝ่ายเงินที่ดูแลชาวไทยในนครอุ๋นกับพื้นที่อื่นๆ ของจีนเป็นอย่างดี ทั้งยืนยันความพร้อมของไทยที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับฝ่ายจีนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

▶ ลงพื้นที่จริง...นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับชาวไทยที่เดินทาง กลับมาจากประเทศจีน รวม 138 ชีวิต ในพื้นที่กักกันภายในอาคาร รับรอง กองทัพเรือ อ่าวตงตล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี



เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

จีนเหยื่อไวรัสสมรณะล้นรพ.
โรงเรียน-โรงแรมที่รักษา
สถานทูตจีนแถลงการณ์ขาบซิ่งในหลวง-ราชินี
'อนุทิน'ตั้งชุดปราบโรค-โซ่วนึ่งกินข้าวแกง

ซาบซึ่งพระมหากษัตริย์ ในหลวง ๖.10-ราชินี พระราชทานยา ช่วยต่อสู้
ไวรัสสมรณะ “โคโรนา” สถานทูตจีน ออกแถลงการณ์ ส่วนสถานการณ์ในจีน
ยังวิกฤตหนัก ตายพุ่ง 564 ศพ ติดเชื้อเกือบ 3 หมื่นราย ทำ รพ.-เตียงคนไข้
ไม่พอเล็งใช้โรงเรียน-โรงแรม เป็นที่รักษาเพิ่ม “ซู” ประกาศระดมทุนกว่า 2
หมื่นล้านช่วยต้าน “อนุทิน” ตั้งชุดปราบ “หวัดนก” ♦ อ่านต่อหน้า 2

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

ไวรัส

□ ต่อจากหน้า 1

ชาร์ส-เมอร์ส” เป็นที่ปรึกษารับมือไวรัสเมอร์ส พร้อมโซว์นังกินข้าวร่วมโซเฟอร์แท็กซี่รายแรก ติดเชื้อ “โคโรนา” ในไทย แพทย์รักษาจนหาย ผัง โซเฟอร์แท็กซี่ เปิดใจเล่าวินาทีถูกแพร่เชื้อ แลกกับค่ารถเพียง 70 บาท สารภาพลั่นหวัง คิดว่าชีวิตจบสิ้นแล้วในวัย 50 ปี แต่สุดท้าย รอดชีวิตมาได้ สธ. ลั่น 138 ชีวิตกลับจากอุ้งนรก ไม่ติดเชื้อ ประเดิมเปิดให้ญาติติดต่อกันผ่าน “วิดีโอคอล” สั่ง อภ. ผลิตหน้ากากอนามัยเพิ่ม ขณะที พาณิชย์เพิ่งตื่น เปิดขาย หน้ากากอนามัยซองฟ้า ราคาถูก 10 ล้านชิ้นทั่วประเทศ ลงพื้นที่เจอพบขายแพงเกินจริงอีก

○ โครนาทำจิ้นตาย 564 ศพ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีน ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีนรายงาน สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ระหว่างเดือน ธ.ค. 62 จนถึง ณ วันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมาว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเฉพาะในประเทศ เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 73 คนถือเป็นจำนวน ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากที่สุดภายในวันเดียวส่งผลให้สถิติสะสมต่อนับอยู่ที่อย่างน้อย 564 คน หนึ่งในนั้นเป็นผู้เสียชีวิตที่ฮ่องกงและจำนวน ผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 3,694 คนมาอยู่ที่ 28,060 คน โดยรวมผู้ติดเชื้อ 21 คนในฮ่องกง 10 คนในมาเก๊า และอีก 11 คนในไต้หวัน ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำลังตรวจสอบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อีกอย่างน้อย 24,702 คน อย่างไรก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกันรักษาผู้ป่วยจนหายดีแล้วอย่างน้อย 1,153 คน

○ เล็งปรับ รร.เป็นที่รักษา

นายอนุ หลี่ชาน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเทศบาลเมืองอู่ฮั่น กล่าวว่า แม้ทางการทั้งระดับ รัฐและระดับท้องถิ่นร่วมกันก่อสร้าง รพ. สนาม เพื่อรักษาผู้ป่วยเสร็จแล้ว 2 แห่ง โดยสามารถ รองรับคนไข้รวมกันได้มากกว่า 2,000 เตียง และยังปรับสภาพสถานที่อีกหลายแห่งให้เป็น รพ.ชั่วคราว แต่สถานการณ์ในภาพรวม “ยังวิกฤติ” เพราะผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจน บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเตียงรักษาคนไข้ ไม่อาจรับมือได้ไหว ทั้งนี้เทศบาลเมืองอู่ฮั่น กำลังหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการแปรสภาพโรงเรียนและโรงแรมบางแห่งรวมทั้งศูนย์

นันทนาการให้กลายเป็นสถานพยาบาลเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ “จำนวนมาก” โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย ชุดและแว่นตา ป้องกัน และถุงมือเนื่องจากสิ่งของเหล่านี้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

○ “ฮู”ประกาศระดมทุนช่วย

ด้าน องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยู เอชโอ) หรือฮู ประกาศระดมทุนเบื้องต้น 875 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 20,999.39 ล้านบาท) สำหรับใช้สนับสนุนการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมูลินีบีลและเมลิลา เกตส์ บริจาคแล้ว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,104.65 ล้านบาท) ขณะเดียวกัน ดับเบิลยูเอชโอ ตั้ง คณะทำงานร่วมกับรัฐบาลของประเทศซึ่งมี พลเมืองของตัวเองเข้าร่วมการประชุมด้านธุรกิจ ระดับนานาชาติรายการหนึ่งที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอตต์ สิงคโปร์ เมื่อกลางเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา มีผู้แทนจากต่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 100 คน หลังได้รับรายงานว่ามีผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้หลังเข้าร่วมงานนี้ โดยมาเลเซียมีผู้ป่วยอย่างน้อย 1 คน เกาหลีใต้ มีผู้ป่วยอย่างน้อย 2 คนและสิงคโปร์พบผู้ป่วย จากงานนี้อย่างน้อย 4 คน

○ 138 คนไทยไม่ติดเชื้อมรณะ

เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์ คนไทยกลับสู่มาตุภูมิ สโมสรสัญญาบัตร รพ.อาคารเกียรติวิวัฒน์ ศูนย์ทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นพ.สุเทพ เพชรภักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 6 พร้อม พญ.พรชยา รักษาภมร ผอ.สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี นพ.อภิรัตน์ กัตติคุณุตต นนท์ นพ.สสจ.ชลบุรี พล.ร.ท.ประชาชาติ สิริ สวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ และ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมแถลงรายงานผล ความคืบหน้ากรณี คนไทย 138 ราย กลับจาก เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ที่ถูกกักอยู่ในพื้นที่ กิจการอาคารรับรองกองทัพเรือ อำวงศ์ตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นพ.สุเทพ กล่าวว่า กรณีผู้ป่วย 4 รายที่ถูกนำตัวเข้าห้องกักกันโรค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือภายหลังตรวจพบ มีอาการเป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดคอ 3 ราย และท้องเสีย 1 รายนั้น ผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการดีขึ้นให้หายเป็นปกติ แคมป์ 1 ราย ยังมีความผิดปกติที่ปอดเล็กน้อยซึ่งยืนยันว่า ทั้งหมดไม่มีผู้ใดติดเชื้อไวรัส

โคโรนา นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้เปิดให้ญาติติดต่อกันผ่านระบบวิดีโอคอล โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ของทุกวัน และญาติสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-3843- 7172

○ ถกอินโดฯหารือ“โคโรนา”

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.กมลทิพย์ กล่าวตอนหนึ่งระหว่างเป็นประธานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยแก้ปัญหาโรคจากไวรัสโคโรนาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ โทรศัพท์หรือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ว่า จะมีความร่วมมือกันระหว่างอาเซียนโดยจะใช้ กลไกอาเซียนบวก 3 ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

○ เหล่าทัพแจก “หน้ากาก”

ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรมแพทย์ทหารบกนำหน้ากากอนามัย 45,000 ชิ้น ไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ. วันที่ 6 ก.พ. ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น. บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ โรงเรียนสันติราษฎร์ช่วงบ่าย เวลา 15.00-17.00 น. บริเวณประตูน้ำ บีทีเอส อารีย์ และสีลม วันที่ 7 ก.พ. ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น. บริเวณโรงเรียนสวนมิสกวัน บีทีเอส พญาไท และสะพานควาย ช่วงบ่าย เวลา 15.00-17.00 น. บริเวณมณฑลอุดร ประตูน่าน และสวนสันติภาพ วันที่ 8 ก.พ. ช่วงเช้า เวลา 08.00-10.00 น. บริเวณเข็นทรลลาดพร้าว ตลาดนัดจตุจักรและตลาดราชวัตร ช่วงบ่าย เวลา 15.00-17.00 น. บริเวณเข็นทรลลาดพร้าว สยามสแควร์ และตลาดศรีษะเกษ ด้าน กองทัพอากาศ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทอ. สั่งการให้ พล.ร.ต.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการฐานทัพกรุงเทพ นำกำลังออกแจกหน้ากากอนามัยที่ รพ.ศูนย์สุขภาพพลองมอญฯ ชุมชนวังเดิม ชุมชนวังหลัง ตลาดพารานกโรงเรียนวัดชินโนส วิทยาลัย และ รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ขณะที่ กองทัพอากาศ พล.อ.อ.มานิต วงษ์วัชชัย ผบ.ทอ. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทา สาธารณภัยกองทัพอากาศ นำหน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น มาแจกจ่ายบริเวณ รพ.ภูมิพลอดุลย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๒)

เดลินิวส์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาสะพานใหม่ และบริเวณภายในตลาดยิ่งเจริญ (สะพานใหม่)

○ แห่ซื้อหน้ากากอนามัยกักกัก

ขณะนี้ที่ร้านขายขององค์กรเภสัชกรรม ประจำกระทรวงสาธารณสุข มีประชาชนมาเข้าแถวรอซื้อหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก โดยพบว่าบัตรคิวที่เตรียมเอาไว้เกือบ 200 ใบ แจกจ่ายหมดภายในเวลาไม่นานนัก อีกทั้งยังมีการวนกลับมาใช้ซ้ำจึงไม่สามารถประเมินการรับบัตรคิวในแต่ละรอบได้ แต่จากการสอบถามข้อมูลจากเภสัชกรประจำร้านระบุว่า ที่ร้านขององค์กรเภสัชกรรมสาขากระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยมาจำหน่ายวันละประมาณ 10,000 ชิ้น จำหน่ายหมดทุกวันภายในช่วงเวลา 14.00 น. โดยสถานการณ์เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังพบว่าประชาชนมีความต้องการหน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางร้านได้มีจำกัดปริมาณการซื้อ 1 คน สามารถซื้อได้ 10 ชิ้น ตกวันละ 1 บาท

○ ตั้งที่ปรึกษาผู้ไวรัสมรณะ

จากนั้น เวลา 11.30 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข แถลงถึงสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่า ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (แล็บ) คนไทยที่กลับจากอุซเบกิสถานระหว่างกรุงเปิร์สวางโรที่ฐานทัพเรือสัตหีบทั้ง 138 คนไม่มีใครที่มีปัญหา โดยเฉพาะ 4 รายที่มีอาการไข้แต่เนื่องจากระยะเวลาที่ตัวของโรค 14 วัน ดังนั้นจึงเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่ 20 ก.พ. ส่วนผลการตรวจสุขภาพจิตทุกคนอาการดี มีเพียงบางรายที่เป็นผู้ต้องรับยารักษาโรคทางจิตเวชอยู่ก่อนแล้วที่แพทย์ได้ให้การดูแลอย่างดี ทั้งนี้ ล่าสุดได้แต่งตั้งแพทย์อดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสบการณ์ในการควบคุมโรคระบาดทั้งไข้หวัดนก ซาร์ส เมอร์ส เป็นที่ปรึกษา รว.สาธารณสุขเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยมี น.พ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธาน

○ แห่ซื้อข้อมูลรักษาให้อินโดฯ

นายอนุทิน กล่าวต่อว่าสำหรับกรณีนี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย ขอให้ไทยสนับสนุนเรื่องข้อมูลควบคุม ป้องกันโรค รวมถึงเรื่องการรักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น เรียกว่า

เมื่อใดที่มีข้อมูลมาไม่ว่าระดับหน่วยงานหรือประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนอยู่แล้ว เพราะการให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยเป็นผลดีต่อการควบคุมโรคระบาดทุกชนิดซึ่งประเทศไทยวางมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศ การรักษาที่ดูแลทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติตามหลักมนุษยธรรม การเป็นพี่น้องร่วมโลกที่สำคัญว่าไม่มีการสูญเสียจากการรักษาคนเหล่านี้ อย่างน้อยก็เพื่อเปิดโอกาสการแพร่เชื้อให้คนไทยและคนทั่วโลกและยังทำให้ได้ตระกราะใหม่ทางการแพทย์หากมีการติดเชื้อในอนาคตก็จะมีแนวทางรักษาที่มากขึ้น

○ อนาคตต้องผลดีที่ท่องเที่ยวไทย

รองนายกฯ กล่าวอีกว่าเราอยู่กับสถานการณ์ความเป็นจริง วันนี้ที่คนบอกว่าจะต้องเลิกวีซ่าบางประเทศไม่ให้เขาเข้าประเทศประเทศที่เข้มมาตรการนี้ไม่ได้มีตัวเลขของการติดเชื้อหรือเสียชีวิตน้อยกว่าประเทศไทย นี่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ เราไม่เอาเหตุอื่นมาเป็นข้ออ้างให้ประสิทธิภาพการควบคุมโรคของระบบสาธารณสุขไทย จริง ๆ แล้ว ถ้าไปเข้มมาตรการห้ามคนเข้าประเทศระบบการควบคุมอาจจะดีขยลงก็ได้เพราะไม่มีคนเข้ามาเลยไม่ได้ควบคุมไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริง ในทางเศรษฐกิจเห็นหรือไม่ว่าประเทศจีน ขอบคุนประเทศไทยอย่างไร ขอบคุนรัฐบาลไทยอย่างไรที่ดูแลรักษาประชาชนของเขาที่มาป่วยในไทย รักษาหายแล้วส่งกลับสิ่งเหล่านี้จะตอบแทนกลับมาแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องความ

เชื่อมั่นในการท่องเที่ยวประเทศไทย รัฐบาลจีนจะต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในไทยและอนาคตการประสานงานระหว่างไทยจีนจะมีความแน่นแฟ้น

○ ไทยไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ตัวเลขผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในไทยคงที่ 26 ราย รักษาหายแล้ว 9 ราย ยังรักษาตัวใน รพ.ต่าง ๆ 16 ราย ทูกรายอาการดี ส่วนผู้ป่วยชาวไทยที่อาการวิกฤติ เนื่องจากมีโรคร่วมโรคร่วมด้วยขณะนี้ อาการยังทรง ๆ ไม่ได้ขึ้นหรือแยลง ทีมแพทย์ยังให้การดูแลใกล้ชิด สำหรับตัวเลขผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสมตั้งแต่ ๓ ม.ค.-5 ก.พ. อยู่ที่ 595 ราย กลับบ้านแล้ว 202 ราย ส่วนกรณีหญิงชาวจีนที่เพิ่งคลอดลูกออกมาแล้วทารกมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา นั้น เรียกว่าการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสามารถเกิดขึ้นได้และเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อใหม่ที่ร่างกายคนเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันโรค สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้น ไทยไทยส่งไปให้แล้ว ส่วนที่เราขอข้อมูลจากประเทศเกาหลีนั้นยังไม่ได้รับกลับมา

○ โขวันนั่งกินข้าวกับแท็กซี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้น นายอนุทิน ได้เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันเป็นเมนูข้าวหมูแดง กับคนขับแท็กซี่ชาวไทย ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งแพทย์รักษาจนหายดีแล้ว ที่ห้องทำงานชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย

□ อ่านต่อหน้า 11

เตลิวีวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑๔



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สธ. ยัน 138 คนไทยกลับบ้าน ปลอดภัยไวรัสอหัง ตรวจซ้ำ 1 ราย ปอดผิดปกติ

ให้เยี่ยมผ่าน VDO คอล
บักตู่สายตรงผู้นำอินโดฯ
ดึงอาเซียนคุมเข้มระบาด
จับดับ 565 ติดเชื้อ 2.8 หมื่น

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ยัน 138 คนไทยกลับบ้าน ไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ทุกคนแข็งแรงดี ผลตรวจ 4 ราย ฝ้าระวังพิเศษอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ แต่ตรวจซ้ำ 1 ราย ปอดยังผิดปกติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ทำกรรมสละดมือถือ-พาสปอร์ต ก่อนส่งคืน เปิดศูนย์ที่รพ. อากาศฯ
▶▶▶ ต่อ : ไวรัส - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ไวรัส

ให้ญาติพูดคุยผ่านวิดีโอคอล นายศสยตรง ผู้นำอินโดฯเรื่องเข้าที่ประชุมอาเซียน หัวใจใช้ กลไกความร่วมมือภูมิภาคศักดิ์ระบาศ “อนุทิน” พร้อมแชร์ข้อมูลรักษากับนานาปท.ยันไทย มาถูกทางแล้ว

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์คนไทยกลับสู่มาตุภูมิ สโมสรสัญญาบัตร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีการแถลงข่าวความคืบหน้า การดูแลคนไทยกลับบ้าน 138 คน จากเมืองอุฮั่น ของจีน หลังเกิดการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไวรัสโควิดอีกแบบอัน ซึ่งต้องเข้ารับการเฝ้าระวังสังเกตอาการที่อาคาร รับรองกองทัพเรือ อ่าวดวงตาล ฐานทัพเรือ สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นเวลา 14 วัน

138คนไทยปลอดภัยแล้ว

โดยพล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ แถลงความคืบหน้าการติดตาม 138 คนไทย กลับบ้านวันที่ 2 ว่า จากการตรวจสุขภาพ คนไทยจากเมืองอุฮั่น ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นชาย 30 คน หญิง 104 คน อายุระหว่าง 6 เดือน ถึง 53 ปี จำนวนนี้ 4 คน จาก 138 คน ที่มีไข้สูง ในวันที่เดินทางมาถึงเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และแยกตัวเฝ้าระวังพิเศษไว้ที่โรงพยาบาล ผลตรวจ ทุกคนไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา และไม่มีไข้แล้ว ตอนนี้มี 1 คน ที่มีอาการท้องเสียดีขึ้นแล้ว และอีก 1 คน มีรอยโรคปอดส่วนล่างที่มีความผิดปกติ แต่ยังคงตรวจสอบซ้ำสารพันธุกรรม เนื่องจากการตรวจรอบแรกตรวจจากลำคอ ไม่ได้ตรวจจากปอดด้านล่าง เพื่อความมั่นใจ

ส่งรายชื่อตรวจปอดซ้ำอีกครั้ง

ทั้งนี้ กรณีที่พบว่า 1 คน มีจุดที่ปอด ต้องตรวจซ้ำ และยังไม่ยืนยันว่ามีเชื้อหรือไม่ นอกจากนี้ ยังมีภาวะเกลือโปแตสเซียมต่ำทั้ง 4 คน ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย คาดว่าขณะที่อยู่อุฮั่น อาจหาอาหารรับประทานได้ค่อนข้างยากลำบาก

ขณะนี้ทีมแพทย์เข้าดูแลใกล้ชิด ยืนยันทุกคนปลอดภัย อากาศไม่น่าห่วง สำหรับคนไทยอีก 134 คน ทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี .

ทั้งหมดแข็งแรง-3คนเครียด

นพ.สุเทพ เพชรมาศ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขต 6 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการประเมินคนไทยทั้ง 134 คน ที่พักเฝ้าดูอาการของโรคทุกคนไม่มีไข้ ไอเล็กน้อย แต่ไม่เข้าข่ายต้องไปโรงพยาบาล ต้องตรวจเป็นระยะพบมี 3 คน ที่ภาวะเครียด แต่กระทรวงส่งทีมสุขภาพจิตเข้าไปดูแล บางคนนอนไม่หลับ และอาจกังวลของใช้ ซึ่งขอให้คนไทยกลับบ้านและญาติอดทนอีก 14 วัน ก็จะกลับบ้านแล้ว จากการพูดคุยกับคนไทยกลุ่มนี้ พบว่า มีกำลังใจดี คิดถึงบ้าน มีนอนไม่หลับบ้าง แต่ก็ขอบคุณ และพร้อมให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้ปลอดภัยการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพ

'อนุทิน' รุดเยี่ยมให้กำลังใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เดินทางมาเยี่ยมคนไทยกลับบ้าน ทั้งหมดที่อาคารรับรองสัตหีบ ขณะที่ยังขอทำความเข้าใจกับญาติฯ ในช่วง 2 วันที่ยังไม่ได้ให้ครอบครัว ญาติมาเจอกันหรือให้ใช้โทรศัพท์ได้ทันที เพราะจำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้นจะตกหล่นไม่ได้

ไม่มีติดเชื้อมาเชื้อเฟลนิวัล

ด้านพล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลข่าวสาร อันเป็นเท็จในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกนั้น ขอยืนยันชัดเจนว่า ผู้ถูกกักกันทั้ง 138 ชีวิต ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทุกคนเป็นคนปกติ ที่อยู่ในกระบวนการกักกันควบคุมโรค เมื่อครบกำหนด 14 วัน ก็สามารถกลับบ้านใช้ชีวิตได้ตามปกติ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก และรับฟังข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น ขอให้มั่นใจกระบวนการทำความสะอาดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เหมือนกับโรงพยาบาลที่มีคนป่วย การทำความสะอาดต้องรัดกุม รอบคอบ ทั้งกระบวนการจัดการชำระสิ่งปฏิกูล รวมถึงพาหนะที่เข้าออกมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างดี

เปิดศูนย์ฯให้ญาติเยี่ยมคนไทย

พล.ร.ท.ประชาชาติระบุว่า ตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ญาติพบกับคนไทยกลับบ้านทั้งหมด หากนำอาหาร ขนม ของมาฝากให้รวมที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเจ้าหน้าที่จะนำสิ่งของเข้าไปให้คนไทย 2 ช่วงเวลา คือก่อน 10.00 น. และก่อน 17.00 น. หรือโทร.สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3843-7172 ยืนยันว่าอาคารรับรองสัตหีบ จะไม่มีใครเข้า-ออก โดยไม่ได้รับอนุญาต แม้แต่การไปแอบดู และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ อาจมี

ข่าวดีว่าอาจคืนโทรศัพท์ให้ อย่างไรก็ตาม ญาติสามารถมาใช้โทรศัพท์ที่ศูนย์ของโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อพูดคุยกับคนไทยกลับบ้านได้ แต่ที่ไม่ได้นำภาพหรือนำชื่อของทุกคนที่เดินทางกลับมา เพราะเป็นข้อมูลส่วนตัว ทางศูนย์เปิดให้ญาติติดต่อผู้ประกันผ่านระบบ video call center ซึ่งก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน

ขณะที่กองทัพเรือ ได้ทำ Decontamination ข้าราชการชาวเรือที่เรือ และหนังก่อนเดินทางของคนไทยจากอุฮั่น 138 คน ก่อนนำส่งกลับคืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความสะอาดและนำกลับมาใช้งานต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

บักตู่สายตรงปธน.อินโดฯถึงผู้ไวรัส

ส่วนความเคลื่อนไหวของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุ เช้าวันนั้นฉันได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เกี่ยวกับแนวทางของ อาเซียนที่จะร่วมมือแก้ปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่มีอยู่เกี่ยวกับแนวทางการรักษาที่ประสบผลสำเร็จ และมาตรการต่างๆ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนของประเทศสมาชิก คนนั้นยังถึงการมีส่วนร่วมของ host country และทั่วโลก อาเซียน+3 ที่ใช้อยู่แล้ว

ต่อมาพล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังประชุมมอบนโยบายและรายงานผลดำเนินการแก้ปัญหาแล้วถึงการแก้ปัญหาระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาว่า เรื่องนี้มีการอัปเดตและพูดคุยกันมาตลอด โดยกลไกต่างๆ ของอาเซียนมีอยู่แล้ว ขณะนี้แต่ละประเทศก็แก้ปัญหากันอยู่

สั่งแจกหน้ากากกทม.4.5หมื่นชิ้น

นางนกุล ภิญญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ห่วงสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเน้นการป้องกันตนเองเป็นสำคัญ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดหาหน้ากากอนามัยไปแจกให้ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เช่น จังหวัดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยในส่วนกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกำลังพลออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เริ่มต้นในกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น ตั้งแต่วันที่

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

ต่อคิวซื้อแมสก์-สธ.เร่งทำเพิ่ม
บักตู่ส่งฟันกักตุน

หมอหนูเยี่ยม 138 คน ลัดทียบ
ไม่ติดเชื้อ-19 กพ.กลับบ้าน
'จีน'ขอบคุณไทย 'มิตรแท้'

จีนพบทารกติดเชื้อรายแรก เสียชีวิตเพิ่ม 563 ราย
บักตู่ส่งฟันกักตุนหน้ากาก-เจล ล้างหน่วยงานแจก
พื้นที่เสี่ยงดีเดย์ 6-8 ก.พ. (อ่านต่อหน้า 3)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

ต่อจากหน้า 1

ต่อคิวซื้อแมสก์

‘บิกคิว’ต่อสายปธน.อินโดแกไวรัส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เพื่อหารือในความร่วมมือการแก้ไขและป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา และล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่า “เขานี้ผมได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย @jokowi เกี่ยวกับแนวทางของ ASEAN ที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางที่มีอยู่เกี่ยวกับแนวทางการรักษาที่ประสบผลสำเร็จและมาตรการต่างๆ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนของประเทศสมาชิก โดยผมได้เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมของ host country และกลไกอาเซียน+3 ที่มีการใช้อยู่แล้ว”

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังทวีตข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัว พร้อมดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกักตุนหรือจำหน่ายราคาแพงว่า “หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม และผมได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ เร่งจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าจำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยหากพบว่ามีกรณีราคาหรือกักตุนสินค้าให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด หลังจากนั้น หากพื้นที่ใดยังคงมีการร้องเรียนในเรื่องนี้ ซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผมจะถือว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และบังคับบัญชาตามลำดับชั้น”

สั่งฟันกักตุนหน้ากาก-เจล

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องจัดหาหน้ากากอนามัยและแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เช่น จังหวัดใหญ่ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดกำลังพลออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เริ่มต้นในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหนาแน่น

ตั้งแต่วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์นี้ กระจายไป 18 จุด จุดละ 2,500 ชิ้น รวม 45,000 ชิ้น เช่น วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ชัย รร.สันติราษฎร์ ช่วงบ่าย 15.00-17.00 น. ที่ตลาดประตูน้ำ สถานี BTS อารีย์ ถนนสีลม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. ที่ ร.ร.สวนมิสกวัน สถานี BTS พญาไท สะพานควาย ช่วงบ่าย 15.00-17.00 น. ห้างมาบุญครอง ตลาดประตูน้ำ และสวนสันติภาพ และวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ช่วงเช้า 08.00-10.00 น. ที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ตลาดนัดจตุจักร และตลาดราชวัตร และช่วงบ่าย 15.00-17.00 น. ห้างเซ็นทรัลเวสต์ สยามสแควร์ ตลาดศรียาน นอกจากนี้ นายกฤษณ์ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์เข้มงวดกวดขันเรื่องปัญหาการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เนื่องจากได้รับแจ้งจากประชาชนจำนวนมาก และสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าควบคุมตามกฎหมาย โดยหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดทั้งในท้องตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ ให้แจ้งได้ที่กรมการค้าภายใน หรือสายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง

มท.สั่งผู้ว่าฯเข้มกักตุนหน้ากาก

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งให้มีการสำรวจสถานที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ ทั้งร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของชำ ร้านขายยา และห้างสรรพสินค้า ว่ามีการจำหน่ายที่เพียงพอและมีราคาเป็นไปตามกลไกตลาดหรือไม่ หากมีการกักตุนหรือขึ้นราคาสินค้าให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบูรณาการและประสานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกักตุนและขึ้นราคา ให้ความร่วมมือไม่ให้เกิดการกักตุนหรือขึ้นราคา มท.ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการนี้หากพื้นที่ใดมีการร้องเรียนหรือปรากฏเป็นข่าวว่ามีกักตุนสินค้าดังกล่าวข้างต้นและพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ดำเนินการหรือปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี

‘อนุทิน’สั่งเร่งผลิตหน้ากาก

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. พร้อมด้วย นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และชี้แจงกรณีของหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีกระแสข่าวว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

นายอนุทินกล่าวว่า หากหาซื้อในส่วนของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไม่ได้ ก็สามารถทำเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน โดยการนำแอลกอฮอล์ 95% ผสมกับน้ำสะอาด ทั้งยังสามารถผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ แต่ขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การฆ่าเชื้อให้ปลอดภัย ผู้ที่มีความสามารถในการซื้อของที่มีคุณภาพที่ดีๆ ได้แต่หากไม่มีความจำเป็นหรือไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็อาจจะเลือกใช้แบบที่ทำได้ที่บ้าน พกติดตัวไปได้ทุกที่ ส่วนของหน้ากากอนามัยจะต้องให้เวลากับผู้ผลิตในการปรับคลัสสินค้าใหม่ เนื่องจากความต้องการมีมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อย่างไรก็ตาม สธ.ได้ประสานงานติดต่อไปยังผู้ผลิตในการหาทางแก้ปัญหาแล้ว โดยก่อนหน้าที่มีคำสั่งการผลิตเฉลี่ยวันละ 7.4 แสนชิ้น ซึ่งในรายงานปัจจุบันสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นถึง 1.4 ล้านชิ้นต่อวัน ซึ่งหากใช้อย่างมีประสิทธิภาพและระมัดระวังนั้นจำนวน 1 ล้านชิ้น/วัน ก็เพียงพอ

“เราไม่ต้องการถึง 1 ล้านแผ่น เพราะจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบุคลากรที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น แพทย์ในโรงพยาบาล ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว เซลล์ชายของตามห้างสรรพสินค้า ผู้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ หรือแหล่งชุมชนพื้นที่ปิดเสี่ยงสูง คนเหล่านี้ไม่ได้ต้องใช้ถึง 1 ล้านแผ่น/วัน หากเป็นคนปกติที่ไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสก็ไม่จำเป็นต้องใช้” นายอนุทินกล่าว



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

เชื่อกันว่าคุณคนไทย-ตอบแทน

นายอนุทินกล่าวว่า มีตัวเลขแสดงให้เห็นแล้วว่าในบางประเทศที่มีการยกเลิกวีซ่าไม่ให้ชาวจีนเดินทางเข้าประเทศ ประเทศที่ใช้มาตรการเหล่านี้ก็ไม่ได้มีตัวเลขของการติดเชื้อหรือการเสียชีวิตน้อยไปกว่าประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการควบคุมโรคของระบบสาธารณสุขในไทยโดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทยลดระดับลงไป

“ประเทศจีนขอบคุณประเทศไทยอย่างไร ขอขอบคุณรัฐบาลไทยอย่างไร ในการที่เราดูแลรักษาคนจีนที่ป่วยจนหายและกลับประเทศแล้ว สิ่งเหล่านี้ต้องตอบแทนอย่างแน่นอน ทั้งเรื่องของความมั่นใจของนักท่องเที่ยวจากจีน ผมมั่นใจว่าหากสถานการณ์คลี่คลายออกไปแล้วนักท่องเที่ยวชาวจีน รัฐบาลจีนจะต้องส่งเสริมให้มาเที่ยวประเทศไทย มาใช้จ่ายในประเทศไทย ไม่มีสิ่งใดที่เราสูญเสียไป” นายอนุทินกล่าว

ด้าน นพ.ไพศาลกล่าวว่า ได้ทำการหารือแก้ปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้ว และในส่วนของการผลิตหน้ากากที่จำหน่ายภายในประเทศเฉลี่ยวันละ 1.4 ล้านชิ้น ซึ่งในสภาวะปกติมีจำหน่ายประมาณ 1 ล้านชิ้น/วัน ประเทศไทยมีผู้ประกอบการผลิตหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ จำนวน 12 ราย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. มีการประชุมร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การเภสัชกรรม (อก.) พร้อมด้วยผู้ประกอบการผลิตหน้ากากอนามัยจำนวน 8 ราย ผลการประชุมมีมาตรการด้านการผลิตคือผู้ผลิตให้ความร่วมมือด้วยการเพิ่มกำลังผลิตที่มากขึ้นและลดจำนวนการส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากภายในประเทศไทยเองยังมีความต้องการสูง รวมถึงมาตรการทางกฎหมายเรื่องของการควบคุมสินค้า ซึ่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ก็เป็นสินค้าควบคุมด้วย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าสามารถจัดการควบคุมได้ทั้งในเรื่องของการจำหน่ายและเรื่องของราคา ซึ่งในสภาวะปกติหน้ากากอนามัยมีราคาต้นทุนตกเฉลี่ยชิ้นละไม่เกิน 1.50 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของหน้ากากนั้นๆ

“ขอให้มีความมั่นใจว่าการใช้แนวทางสาธารณสุขและโรงพยาบาล (รพ.) ที่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบทางการแพทย์

เราให้ อก.แบ่งปันส่วนออกมาจากโรงงานผลิต เพื่อจำหน่ายต่อให้ประชาชนและโรงพยาบาลด้วย เพื่อให้ประเทศของเราสามารถควบคุมป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้” นายอนุทินกล่าว

รอฟลเกาหลีติดเชื่อจากไทย

เมื่อถามว่าอาการผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นคนขับรถรับจ้างไม่ประจำทางรายล่าสุดที่พบว่ามีอาการของวันโรคร่วมด้วยในขณะนี้มีอาการอย่างไรบ้าง นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า อาการยังทรงตัว คงที่ไม่ได้ขยับดีขึ้นหรือแย่ลง เมื่อถามว่าการที่มีการติดเชื้อไวรัสต่างประเทศกรณีคนไทยเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วติดเชื้อไวรัส รวมถึงคนเกาหลีที่เดินทางจากประเทศไทยกลับไปประเทศเกาหลีแล้วติดเชื้อไวรัสนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไร นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า กรณีสามีภรรยาคนไทยที่กลับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วพบเชื้อไวรัส ประเทศไทยได้ส่งข้อมูลการสอบสวนโรคไปให้กับญี่ปุ่นตั้งแต่ผู้ป่วยรายนี้ยังเป็นเพียงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน โดยชักประวัติว่าผู้ป่วยรายนี้ได้เดินทางไปเที่ยวที่ไต้หวันในประเทศญี่ปุ่น และในส่วนของคนเกาหลีที่กลับออกจากประเทศไทยไปแล้วพบการติดเชื้อไวรัส คาดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลที่จะนำมาใช้ประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยจากทางประเทศเกาหลี ซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือข้อมูลทั่วไปว่า คนเกาหลีรายนี้ได้เดินทางไปไต้หวันในประเทศไทย เพื่อให้ทราบว่ามีโอกาสติดเชื้อมาจากที่ใด ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลกลับมาในเร็วๆ นี้

เมื่อถามว่ามีรายงานจากประเทศจีนกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วคลอลูกเพียง 30 ชั่วโมง ก็เกิดการติดเชื้อไปสู่ลูก มีข้อมูลอย่างไรบ้าง นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ เนื่องจากเชื้อไวรัสสามารถถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก ลักษณะทางการแพทย์เรียกว่า Medical Transcription คือการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ซึ่งในเด็กแรกเกิดนั้นหากแม่มีการติดเชื้ออยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ และมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็แสดงให้เห็นว่า หากการที่เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ คือยังไม่มีความถี่มีผู้สัมผัสกัน ก็จะสามารถติดเชื้อได้ในกลุ่มอายุ

‘เสียหนู’ไวรักรักษาเมื่อเทียบอดีตผู้ป่วย

วันเดียวกัน นายอนุทิน พร้อมด้วย นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันเป็นเมนูข้าวหมูแดงกับอดีตผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยทั้งหมดไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยแต่อย่างใด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสและรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไปในสังคมได้

ทั้งนี้ ทางเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ได้แพร่ภาพสดขณะการร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งโพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “พี่แกก็ติดเชื้อโคโรนาคนแรกที่เป็นคนไทย ติดเชื่อในประเทศไทย ได้รับการรักษาจนหาย กลับบ้านได้แล้ว บอกให้ไม่เปิดเผยโฉมหน้าก็ไม่ยอม ใจถึงจริงๆ #Coronaรักษาได้”

แต่งตั้ง13ที่ปรึกษาช่วยแก้ไวรัส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ.ออกประกาศแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ.ทางด้านสาธารณสุขและการสาธารณสุข จำนวน 13 คน และมีการประชุมเป็นครั้งแรก เพื่อศึกษาข้อมูลเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ. ประกอบด้วย 1.นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานคณะที่ปรึกษา มีกรรมการ 12 คน ได้แก่ 1.นพ.วชิร สุทธาวาจารย์ อธิบดีอธิบดีกรมควบคุมโรค 2.นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีปลัด สธ. 3.นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีปลัด สธ. 4.นพ.โพธิ์จรูญ วราชาติ

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

อดีตปลัด สธ. 5.นพ.มานิต ชีระตันติกานนท์
อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค 6.นพ.ศุภมิตร
ชูณหุตวิวัฒน์ อดีตข้าราชการ สธ. 7.ศ.นพ.
ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
โรคอุบัติใหม่ และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.นพ.ประพนธ์
ตั้งศรีเกียรติกุล อดีตรองปลัด สธ. 9.ศ.นพ.ยง
ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายก
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
11.นพ.ค่านวณ อึ้งชูศักดิ์ นายแพทย์ผู้ทรง
คุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ 12.นพ.นครชิต
ลิขิตกุล ผู้อำนวยการองค์การ
อนามัยโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายอนุทินกล่าวว่า มีเลขานุการร่วม
4 รายชื่อ ได้แก่ 1.นพ.ธนรักษ์ พลิพัฒน์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 2.นพ.ชัยพร
สุชาติสุนทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงานปลัด สธ. 3.นพ.โสภณ เอี่ยม
ศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
กรมควบคุมโรค และ 4.นางนารัตน์ มาลีนิ
รัตน์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการ สธ.
โดยทั้งหมดจะเป็นผู้นำข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ สธ.ทางด้านการ
แพทย์และการสาธารณสุข ไปพิจารณาและนำ
ไปปฏิบัติต่อไป

(อ่านต่อหน้า 5)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ต่อจากหน้า 3

ต่อคิวซื้อแมสก์

383รพ.ถกแนวทางป้องกัน

ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นายอนุทินเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการวินิจฉัยการเฝ้าระวัง และการส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล (รพ.) เอกชนทั่วประเทศ 383 แห่งร่วมรับฟังแนวทางการคัดกรอง เฝ้าระวัง ดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย และตัวอย่างการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายอนุทินกล่าวว่า การจัดประชุม โดยเชิญผู้ประกอบกิจการ ผู้ดำเนินการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของ รพ.เอกชนทั้ง 383 แห่งทั่วประเทศ มาร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติตั้งแต่การคัดกรอง เฝ้าระวัง ดูแลรักษา รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย และตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรค และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการรับบริการจากสถานพยาบาล

ส่วนกรณีปัญหาหน้ากอนามัยอยู่ในภาวะขาดแคลน นายอนุทินกล่าวว่า เตรียมหารือเดินหน้าโครงการแจกหน้ากากพีวี 1 ล้านชิ้น แก่ประชาชนที่ขาดศักยภาพในการเข้าถึง โดยจะเป็นหน้ากอนามัยที่จัดหาโดยองค์การเภสัชกรรม (อก.) ส่วนใครจะได้รับการจัดสรรนี้ และจะดำเนินการอย่างไร ต้องขอหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ไทยเฝ้าระวังติดเชื้อ595ราย

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. แสดงความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออกอย่างง่าย โดย นพ.ธนรักษ์กล่าวว่า สถานการณ์ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. รายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อขณะนี้นอนในโรงพยาบาล (รพ.) 16 ราย กลับบ้านแล้ว 9 ราย รวมสะสม 25 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม-วันที่ 5 กุมภาพันธ์ สะสมทั้งหมด 595 ราย คัดกรองจากสนามบิน 49 ราย ไปรับการรักษาที่ รพ.เอง 546 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 202 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสใช้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 393 ราย โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์

กุมภาพันธ์ พบผู้ป่วย 24,324 ราย เสียชีวิต 490 ราย

134คนไทยจากอุ้งนุ่นไม่มีไข้

ที่สโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี นพ.สุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วย พล.ร.ท.ประชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพอากาศ พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วิยะโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ แสดงความคืบหน้าการดูแลคนไทยกลับบ้านที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ว่า สธ.ได้ตรวจสุขภาพคนไทยจากอุ้งนุ่น ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นชาย 30 คน หญิง 104 คน อายุระหว่าง 6 เดือนถึง 53 ปี โดยได้ร่วมกับกองทัพเรือ จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูแลผู้เข้าเกณฑ์สงสัยเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมให้คำปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ พร้อมจัดยาให้ผู้ที่ต้องรับประทานยาต่อเนื่อง 4 คน ได้แก่ โรคหอบหืด ไทรอยด์เป็นพิษ ออร์โมนรักษา มะเร็งไทรอยด์ ภาวะอาหารอึดเสบ ยาบำรุงครรภ์

“จากการพูดคุยกับคนไทยกลุ่มนี้ พบว่ามีกำลังใจดี คิดถึงบ้าน มีอะไรไม่ลำบาก แต่ก็ชอบคุณและพร้อมให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้ปลอดภัยการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพ” นพ.สุเทพกล่าว และว่า ทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ได้เข้าไปประเมินสุขภาพจิต พบว่าส่วนใหญ่สุขภาพจิตดี ไม่พบความเครียด นอกเหนือได้ดีขึ้น มีกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด อาทิ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ ทำการบ้าน เล่นเกมสัปดาห์พูดคุยกับเพื่อนร่วมห้องได้ ส่วนสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม คือ ขอมีช่องทางสื่อสารกับภายนอก เช่น ญาติ ที่ทำงาน และขออุปกรณ์ออกกำลังกาย โดยในวันนี้จะคืนโทรศัพท์ให้ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังทุกคน เพื่อให้ติดต่อสื่อสารกับญาติ

นพ.สุเทพกล่าวว่า สำหรับคำแนะนำการปฏิบัติตนระหว่างอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังอาการ 1.ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข 2.รักษาอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ อุปกรณ์รับประทานอาหาร ผ้าเช็ดหน้า อื่นๆ 3.การที่จะชยะต้องทั้งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ 4.สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย รีบแจ้งผู้ดูแล เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าสู่ระบบการรักษาทันที

ด้าน พล.ร.ต.เกิดศักดิ์กล่าวถึงอาการคนไทย 4 คน ที่นอนพักรักษาตัวใน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เช้าวันนี้ ทูกรายไม่มีไข้ อาการโสดลง อาการท้องเสียลดลง ผลเอกซเรย์ปอดพบผิดปกติเล็กน้อย 1 คน ส่วนผลตรวจไวรัสทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นไม่พบเชื้อ ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่อไป

เสียหนูงี้ให้กำลังใจ138คนไทย

ที่อาคารกิจการอาคารรับรองสัตหีบสวัสดิการ อาคารรับรองกองทัพเรือ อ่าววงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายอนุทินพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ทั้งนี้ นายอนุทินกล่าวว่า ขณะนี้มั่นใจแล้วว่าคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับมาจากเมืองอุ้งนุ่น มีความปลอดภัยแข็งแรงดี แต่มีบางคนที่มีอาการป่วยอยู่บ้างแต่จากการตรวจสอบผล LAB แล้วไม่พบการติดเชื้อ จากนั้นจะนำตัวกลับมาพักรวมกับคนไทยรายอื่นที่อาคารรับรอง ส่วนสถานการณ์วันต่อวัน จะมีการตรวจคัดกรองทั้งน้ำลาย น้ำมูก เสมหะ และการเช็ดล้างทำความสะอาดตามหลักอนามัยทุกวัน เป็นไปได้ว่าหากคนไทยรายใดมีภาวะร่างกายที่ปกติแข็งแรงดี อาจอนุญาตให้กลับบ้านก่อนเวลาได้ แต่ทุกอย่างคงต้องอยู่ที่คณะแพทย์วินิจฉัยด้วย ส่วนคนอื่นจะดำเนินการไปตามกำหนด คือ ต้องพักอยู่ที่อาคารรับรองแห่งนี้ประมาณ 2 สัปดาห์ และจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ในช่วงเช้าของวันที่ 19 กุมภาพันธ์

แห่ซื้อหน้ากาก-พณ.ขาย10ล.ชิ้น

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนหลังไหลไปหาซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือกันอย่างเนื่องแน่น โดยเฉพาะที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม (อก.) ที่พบว่าทุกสาขามีประชาชนไปยืนเข้าแถวรอซื้อจนร้านต้องจัดเวลาในการจำหน่าย เช่น ที่ร้านขายยา อก.สาขาดนพระรามที่ 6 ที่ให้โควตาซื้อได้คนละ 1 ห่อ 10 ชิ้น ในราคา 10 บาท อีกทั้งยังมีการจัดคิวให้ซื้อวันละ 2 รอบ คือ เวลา 08.00 น. 200 คิว และเวลา 12.00 น. 200 คิว

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อก.) เปิดเผยว่า อก.ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งพร้อมทั้งได้เร่งเพิ่มการสำรวจหน้ากากและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคในรูปแบบต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้นตามความต้องการ โดยแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัย ในรูปแบบต่างๆ นั้นจัดจำหน่ายในราคาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในส่วนของหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค ชนิดใยสังเคราะห์สี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นที่นิยมใช้สูง ได้จัดแบ่งบรรจุขายตามแนวทางของกระทรวงพาณิชย์ โดยบรรจุห่อ 10 ชิ้นต่อถุง เพื่อให้มีการกระจายสู่ประชาชนได้มากขึ้น สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาของอก.ทุกสาขา ประกอบด้วย ร้านสาขาพระรามที่ 6 ตรงข้ามโรงพยาบาลรามธิบดี สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว สาขาเจริญสุขนิเวศที่ 22 สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาวังลัดไถลัดลาดสี่มุมเมือง สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ และสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดคิกออฟเปิดขายหน้ากอกอนามัยให้กับประชาชน เป้าหมาย 10 ล้านชิ้นทั่วประเทศ โดยเริ่มจำหน่ายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะกระจายไปทุกอำเภอทั่วประเทศ ผ่านร้านธงฟ้าลดค่าครองชีพ ในราคา 2.50-5 บาท/ชิ้น ตามคุณภาพ โดยเบื้องต้นจะจำหน่าย 2 ล้านชิ้น ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจะทยอยส่งให้ครบตามเป้าหมายภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำหรับผู้ใดที่พบร้านค้ากระทำความผิดขายเกินราคาที่เหมาะสม หรือปฏิเสธการขายให้แจ้งกรมการค้าภายในที่เบอร์ 1569 กรมจะดำเนินคดีในกรณีที่มิโทษสูงสุด คือจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท

ขอนแก่นหน้ากอกขาดตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์ จ.ขอนแก่น และสำนักงานการค้าภายในขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากอกอนามัย เจลล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ ที่ร้านขายยาและร้านจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน จ.ขอนแก่น ด้วยการสุ่มตรวจสอบบริเวณหน้าโรงพยาบาล

ศรีนครินทร์และบริเวณริมถนนมะลิวัลย์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพบว่า ร้านค้าส่วนใหญ่สินค้าหมดและยังคงไม่ได้รับการจัดส่งมาจากบริษัทต้นทาง ขณะที่บางร้านเหลือสินค้าในกลุ่มหน้ากอกอนามัยไม่มากนัก

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่นกล่าวว่า จังหวัดได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและรับมือกับสถานการณ์อย่างเต็มที่ โดยกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีมและให้มีการรายงานผลการปฏิบัติให้กับทางจังหวัดได้รับทราบ ขณะนี้ยังคงยืนยันว่า จ.ขอนแก่นไม่พบผู้ป่วยไวรัสโคโรนา แต่เพื่อความไม่ประมาทจึงกำหนดมาตรการป้องกันและขอความร่วมมือประชาชนในการดำเนินการตามคำสั่งของทางจังหวัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยืนยันว่าการมีหน้ากอกอนามัยให้กับประชาชนเพียงพอเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อให้ประชาชนได้รับมอบอย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ขณะเดียวกันหากพบการกักตุน หรือการขึ้นราคาจำหน่ายในกลุ่มหน้ากอกอนามัย เจลล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ขอให้แจ้งเรื่องมาที่สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภค 1556 ทันที

จีนเสียชีวิตเพิ่ม563ราย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่มีจุดศูนย์กลางการระบาดจากตลาดค้าอาหารทะเล ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 28,200 รายทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 565 ราย โดยผู้เสียชีวิตในจีนกระโดดขึ้นอีก 73 รายในวันเดียว โดยจำนวนนี้เป็นผู้เสียชีวิตในมณฑลหูเป่ย์ถึง 70 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตในจีนเพิ่มขึ้นเป็น 563 ราย ขณะที่จีนรายงานยอดผู้ติดเชื้อในวันนี้เพิ่มขึ้น 3,694 รายทั่วประเทศ นับเป็นวันแรกในรอบกว่าสัปดาห์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่พบต่อวันลดลง โดยยังไม่มีการยืนยันเพิ่มเติม

เรือสำราญที่ญี่ปุ่นติดเชื้อเพิ่ม10

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในวันเดียวกันว่า ผู้โดยสารและลูกเรือจำนวน 3,700 คน บนเรือสำราญ โคมอนดอร์บรินเชส ของบริษัทฟูไฟ์ให้บริการเรือสำราญของประเทศญี่ปุ่น จะยังคงต้องถูกกักตัวอยู่บนเรือนอกท่าเรือโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 10 ราย หลังจากก่อนหน้านี้ 1 วันพบผู้ติดเชื้อ 10 รายทำให้เวลานี้มีผู้ติดเชื้อบนเรือรวมทั้งสิ้น 20 รายแล้ว การพบผู้ติดเชื้อเพิ่มดังกล่าวมีขึ้นหลังเรือสำราญโคมอนดอร์บรินเชส ถูกสั่งให้จอดนอกท่าเรือโยโกฮาม่า หลังจากตรวจพบผู้โดยสารจากเกาะฮ่องกงวัย 80 ปี ติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ ก่อนจะไปสู่การตรวจพบผู้ติดเชื้อบนเรือ 10 รายแรก ซึ่งมีอายุระหว่าง 50-80 ปี โดยทางการญี่ปุ่นลำเลียงผู้ป่วยทั้งหมดลงจากเรือด้วยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดเพื่อนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อไป

ฮ่องกงปิดตายเรือสำราญ

ขณะที่ในฮ่องกง มีการปิดตายเรือสำราญเวสต์ดริม ที่มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม 3,600 คนเช่นกัน หลังจากตรวจพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดใหม่แล้ว 3 ราย ทั้ง 3 รายถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อรักษาและกักกันโรคแล้ว ในวันนี้เป็นวันที่ 2 ที่ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือ นอกจากนี้ รายงานระบุว่ามียกเรือ 33 คนที่มีอาการติดเชื้อที่ช่องทางเดินหายใจและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม่หรือไม่ ทั้งนี้เกาะฮ่องกงมีรายงานพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และมีการยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว 21 ราย

ทารกติดเชื้อรายแรก

สำนักข่าวซินหัวสื่อท้องถิ่นของจีน รายงานเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า มีเด็กทารก